



ที่ ฉช ๐๐๓๓/ว ๗๗๗/๖

ถึง อำเภอทุกอำเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง

พร้อมนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๔๕๕ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๑๘๘ ต่อ ๑๐๘, ๑๑๐  
โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๒๔๐๐



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
วิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่  
๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้  
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ อัตรา  
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครได้รับรอง  
ไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้

ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๔๕๕  
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครเข้ารับการ  
คัดเลือก จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

นางสุรีย์ สร้อยทอง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) กลุ่มงาน  
บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถานที่ ห้องประชุมอ่างฤๅไน ชั้น ๑  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร  
ว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง  
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้น  
เป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เตรียมเอกสารที่นำเสนอในรูปแบบ  
one page พร้อมทั้งนำเสนอวิสัยทัศน์โดยใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ